

NGÀY GIÁM ĐỊNH:

TÊN ĐỨA TRẺ:		SỐ ID NGƯỜI CAM IS :	NGÀY GỞI VỎ NHÀ NÀY:	
TÊN CHA MẸ NUÔI:				
ĐỊA CHỈ CHA MẸ NUÔI:	THÀNH PHỐ:	TỈNH BANG:	KHU BUƯ CHÍNH:	
ĐIỆN THOẠI (NHÀ) CHA MẸ NUÔI:		NGƯỜI ĐIỀN MẪU ĐƠN:		

Giám định này là để cả người cán sự xã hội và cha mẹ nuôi cùng điền.

Các câu trả lời cho các câu hỏi sau đây phải được căn cứ trên số giờ trung bình mỗi tuần cho sáu tháng tới, dùng những gì biết được về nhu cầu của đứa trẻ và khả năng cung ứng cho các nhu cầu ấy của cha mẹ nuôi. Tất cả các câu hỏi phản ảnh các sinh hoạt phù hợp với các năng khiếu và dự trù bình thường của bậc cha mẹ. **Khi trả lời các câu hỏi này, cha mẹ nuôi phải chú ý xét đến mức độ họ sẽ săn sóc đứa trẻ này so sánh với mức độ săn sóc một đứa trẻ đặc thù đang lớn ở cùng lứa tuổi.**

Cha mẹ nuôi có thể không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của đứa trẻ và do đó, các câu trả lời phải phản ảnh số thời gian mà cha mẹ nuôi thực sự dự tính dành cho mỗi lãnh vực với cá nhân đứa trẻ.

I. SĂN SÓC ĐỨA TRẺ

Số giờ trung bình mỗi tuần mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần là bao nhiêu để đặc biệt chú tâm vào việc săn sóc con và/hoặc bệnh vực và giám sát đứa trẻ này vì các lý do sau đây:

a. NHU CẦU VỀ THỂ CHẤT:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để cung ứng việc săn sóc con, hỗ trợ và giám sát cần thiết để đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ vì bệnh tình hoặc tình trạng thể chất của đứa trẻ?

0-2 giờ mỗi tuần 2-6 giờ mỗi tuần 6+ giờ mỗi tuần

b. NHU CẦU VỀ TÍNH HẠNH:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để cung ứng việc săn sóc con, hỗ trợ và giám sát cần thiết để đáp ứng nhu cầu của đứa trẻ vì tình trạng tình cảm, tính nết, hoặc tâm thần?

0-6 giờ mỗi tuần 6-18 giờ mỗi tuần 18-44 giờ mỗi tuần 44+ giờ mỗi tuần

II. THAM GIA VÀO KẾ HOẠCH TRỊ LIỆU CỦA ĐỨA TRẺ:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để tham gia vào những sinh hoạt liên quan đến việc trị liệu về thể chất, tính nết, tình cảm, hoặc tâm thần của đứa trẻ?

a. KẾ HOẠCH TRỊ LIỆU BẰNG VẬT LÝ:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần để cung ứng các sinh hoạt nuôi con phù hợp với kế hoạch trị liệu vật lý của đứa trẻ là bao nhiêu?

0-2 giờ mỗi tuần 2+ giờ mỗi tuần

b. KẾ HOẠCH TRỊ LIỆU VỀ TÌNH CẢM VẬT LÝ:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để cung ứng các sinh hoạt nuôi con phù hợp với kế hoạch trị liệu về tính nết, tình cảm, hoặc tâm thần của đứa trẻ?

0-2 giờ mỗi tuần 2-6 giờ mỗi tuần 6-14 giờ mỗi tuần 14+ giờ mỗi tuần

III. GIÁO DỤC

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để có các sinh hoạt của cha mẹ về việc hỗ trợ, bệnh vực, và giám sát để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của đứa trẻ?

a. GIAO TIẾP CÁ NHÂN:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần để hỗ trợ và giám sát đứa trẻ để giúp nó làm bài ở nhà và/hoặc các sinh hoạt học hỏi khác?

0-4 giờ mỗi tuần 4-8 giờ mỗi tuần 8-10 giờ mỗi tuần 10+ giờ mỗi tuần

b. BỆNH VỰC ĐỨA TRẺ:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần để bệnh vực đứa trẻ với thầy cô, có mặt tại trường, theo lịch trình hay vì hoàn cảnh khẩn trương, nói chuyện điện thoại với nhân viên nhà trường, tham gia việc phát triển hoặc tái xét IEP (Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân)?

0-2 giờ mỗi tuần 2-4 giờ mỗi tuần 4+ giờ mỗi tuần

IV. CÁC SINH HOẠT SẮP XẾP, CẮT ĐẶT LỊCH TRÌNH, VÀ GIÁM SÁT

a. Y KHOA/NHA KHOA:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để sắp xếp các buổi hẹn, theo đứa trẻ đến các buổi hẹn và làm tất cả các trách nhiệm của cha mẹ để đảm bảo rằng đứa trẻ nhận được sự săn sóc y khoa và răng cần thiết?

0-2 giờ mỗi tuần 2-4 giờ mỗi tuần 4+ giờ mỗi tuần

b. CHA MẸ THĂM VIẾNG/CÁC SINH HOẠT KHÁC:

Số giờ trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để sắp xếp các buổi hẹn, đi theo và giám sát các buổi thăm viếng của cha mẹ và anh chị em, các sinh hoạt học đường hoặc giải trí?

0-2 giờ mỗi tuần 2-6 giờ mỗi tuần 6-8 giờ mỗi tuần 8+ giờ mỗi tuần

V. SĂN SÓC NỘI TRỢ

Số lần trung bình mà (các) cha mẹ nuôi sẽ cần mỗi tuần là bao nhiêu để sửa, thay hoặc lau chùi nhà hoặc đồ gia dụng, quá và trên việc sửa, thay hoặc lau chùi thông thường chỉ vì bệnh hoặc tính nết của đứa trẻ, vì lý do sau đây?

a. CÁC BỆNH KINH NIÊN:

Kể cả thời giờ để sửa chữa, thay và lau chùi vì các bệnh kinh niên (ngoài tuổi tác) mà đứa trẻ không kiểm soát được như đái dầm không hợp với tuổi hoặc không nín được, thiếu kiểm soát bắp thịt hoặc không biết hậu quả của các hành động của thể xác.

0-1 lần mỗi tuần 1-3 lần mỗi tuần 3-7 lần mỗi tuần 7+ lần mỗi tuần

b. TÍNH NẾT PHÁ HOẠI:

Kể cả thời giờ để sửa chữa, thay và lau chùi vì tính nết cố ý phá hoại của đứa trẻ, kể cả tính nết do các rối loạn về tâm thần và tình cảm gây ra.

0-1 lần mỗi tuần 1-3 lần mỗi tuần 3+ lần mỗi tuần

VI. CHUẨN BỊ CHO ĐỨA TRẺ DỜI CHUYỂN

Số giờ trung bình mà cha mẹ nuôi sẽ cần là bao nhiêu để chuẩn bị cho đứa trẻ dời chuyển về với gia đình cha mẹ ruột, gia đình cha mẹ nuôi hoặc chỗ gửi nuôi khác? Kể cả thời gian biểu diễn cách nuôi con cho gia đình sinh ra đứa trẻ và gia đình lớn rộng, chuẩn bị một cuốn sách về đời sống cho đứa trẻ và các sinh hoạt khác được lập nên để tạo một cuộc chuyển tiếp êm đẹp, hoặc giúp trong việc đưa đến tình trạng sống độc lập.

0-2 giờ mỗi tuần 2+ giờ mỗi tuần